



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๕๙-๕๐๐๐
ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๖๕๘-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ X-Citeไทยโพสต์ ฉบับประจำวันที ๑ เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๗ หน้า ๔ มุลค่าข่าว ๑๐๑,๕๐๖.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

หึง! สมศ. ส่งหนังสือคสช. ระบุประเมินรอบ 4 ไลน์กันวุ่นในกลุ่มอธิการบดี/‘ชาญณรงค์’ปฏิเสธแบ่งรับแบ่งสู้

กรุงเทพฯ ● อธิการบดีส่งไลน์กันวุ่น “สมศ. ยอมถอย” ส่งหนังสือถึง คสช. ขอชะลอประเมินสถานศึกษารอบ 4 จนกว่าจะมีรัฐบาลใหม่ โดยมีวันที่และเลขหนังสือกำกับชัดเจน ด้าน “ชาญณรงค์” ปฏิเสธ อ้างยังไม่เห็นหนังสือ บอกไม่ได้ว่าเป็นของจริงหรือของปลอม เผยจะนัดคุยกับ คสช. วันที่ 4 ส.ค. นี้ ซึ่งแจงบทบาท สมศ.

จากการเฝ้าระวังการเรียกร้อยของเครือข่ายอุดมศึกษา 4 เครือข่าย ได้แก่ ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ (ทปอ.มรภ.) ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทอ.มก.) และสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.) ที่ทำหน้าที่ดูแลด้านที่ดูแลถึงคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เพื่อขอให้ประกาศระงับใช้หมวด 6 เรื่องมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาของ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 สำหรับระดับอุดมศึกษาเป็นการชั่วคราวนั้น

ล่าสุด ในโปรแกรมแชตไลน์ของผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา ได้มีการส่งต่อๆ กัน เนื้อหาเป็นหนังสือบันทึกข้อความที่ ศ.ดร.ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ได้ทำบันทึกข้อความถึงหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2557 โดยมีเนื้อหาระบุว่า สมศ. ขอชะลอการประกาศใช้ตัวบ่งชี้รอบ 4 เพื่อประเมินคุณภาพของสถาบันการศึกษาในการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 4 ระดับอุดมศึกษา ไปจนกว่า สมศ. จะเสนอ

เรื่องเข้าคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อมีการจัดตั้งรัฐบาลแล้ว นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) กล่าวว่า ตนได้รับข้อความแชตไลน์ดังกล่าวเช่นกัน แต่เบื้องต้นยังไม่ทราบว่าเป็นความจริงหรือไม่ หากเป็นจริงก็ไม่ได้หมายความว่า เป็นการส่งสัญญาณที่ดี เพราะสิ่งที่มหาวิทยาลัยห่วงคือการประกันคุณภาพการศึกษาของประเทศ ตั้งแต่ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจนถึงระดับอุดมศึกษา ที่ควรจะต้องมาหารือกันในการทบทวน เพื่อให้ระบบประกันคุณภาพผลักดันให้สถานศึกษาเกิดการพัฒนา

“จากการประเมินคุณภาพภายนอกทั้ง 3 รอบที่ผ่านมา เห็นได้ชัดเจนแล้วว่าตัวบ่งชี้ที่ใช้ในการประเมินไม่ได้สะท้อนคุณภาพการศึกษาที่แท้จริง ดังนั้นจึงไม่ช่วยทำให้การศึกษาไทยดีขึ้น ทั้งที่ระบบประกันคุณภาพควรจะสะท้อนจุดอ่อน-จุดแข็ง เพื่อให้สถานศึกษาไปปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอน ดังนั้นปัญหาใหญ่จึงไม่ได้อยู่ที่การชะลอการประเมินฯ รอบ 4 ของระดับอุดมศึกษาออกไป แต่จะต้องมาคุยกันเพื่อปรับภาพรวมทั้งระบบ” นพ.เฉลิมชัยกล่าว

นายประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือนิด้า ในฐานะรองประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) กล่าวว่า ทราบเรื่องดังกล่าว แต่ไม่ได้รับหนังสือโดยตรง แต่มีคนส่งไลน์หนังสือที่ สมศ. ส่งให้ คสช. ดังนั้นจึงได้มอบหมายให้หัวหน้าสำนักงานสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) ตรวจสอบไปยังผู้อำนวยการ สมศ. โดยตรงอีก

ครั้งเพื่อขอคำยืนยัน ส่วนตัวเห็นว่าน่าจะเป็นเอกสารจริง เพราะมีเลขหนังสือและมีการประทับตราครุฑ และลงนามโดยผู้อำนวยการ สมศ.

ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) กล่าวว่า ในส่วนของ สอศ. คิดว่ายังไม่ถึงขั้นต้องชะลอ เพราะยังอยากให้มีหน่วยงานภายนอกมาประเมินคุณภาพสถานศึกษา รวมทั้งสถาบันการอาชีวศึกษาที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรีด้วย อย่างไรก็ตาม เห็นว่า สมศ. ควรต้องปรับปรุงตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินให้เหมาะสมถูกต้องและน่าเชื่อถือ ซึ่งขณะนี้ยังมีอีกหลายตัวที่มีปัญหา อาทิ การใช้คะแนนแบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา หรือวีเน็ต การประเมินครูอาจารย์ที่จะพิจารณาจากคะแนนวีเน็ตของนักเรียน เป็นต้น

ผู้สื่อข่าวได้สอบถามกระแสข่าวดังกล่าวไปที่ ศ.ดร.ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ ผอ.สมศ. ซึ่งกล่าวปฏิเสธว่าตนไม่ทราบเรื่องที่มีการส่งต่อบันทึกข้อความดังกล่าวทางแชตไลน์ หรือที่มีการนำไปเผยแพร่ผ่านเฟซบุ๊ก อีกทั้งยังไม่เห็นบันทึกข้อความดังกล่าว จึงไม่สามารถตอบได้ว่าเป็นบันทึกข้อความของ สมศ. หรือไม่ อีกทั้งในแต่ละวันตนต้องเซ็นเอกสารจำนวนมาก จึงไม่มั่นใจดีใจดีใจจะไปตรวจสอบก่อน และในวันจันทร์ที่ 4 สิงหาคมนี้ เวลาประมาณ 09.00 น. ตนจะเข้าพบ พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ในฐานะหัวหน้าฝ่ายกิจการพิเศษ ซึ่งกำกับดูแล สมศ. เพื่อชี้แจงบทบาทการทำงาน รวมถึงเรื่องการประเมินรอบที่ 4 อยู่แล้ว ซึ่งเวลานี้ยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงกำหนดการแต่อย่างใด.

